



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/๕๖๙

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพย์สิน

ตามที่สถาบันปมเพาะวิสาทกิจ ได้ดำเนินการแยกประเภทของที่ระลึกที่เหมาะสมกับมหาวิทยาลัย จำนวน ๑๕ รายการ ที่จะสามารถใช้เครื่องหมายการค้า (MJU) โดยเครื่องหมายการค้า หากได้รับการจดทะเบียนจะมีอายุ ๑๐ ปี และต่ออายุได้คราวละ ๑๐ ปี เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เสนอคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินมหาวิทยาลัยพิจารณา ๒ ประเด็น คือ

๑. พิจารณาประเภทของที่ระลึกของมหาวิทยาลัย จำนวน ๑๕ รายการ
๒. พิจารณาแหล่งงบประมาณในการจดทะเบียน จำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) (๑๕ รายการ รายการละ ๘๐๐ บาท)

คณะกรรมการบริหารทรัพย์สินมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบเสนอคณะกรรมการอำนวยการบริหารทรัพย์สินฯ ดังนี้

๑. เห็นชอบให้สถาบันปมเพาะวิสาทกิจประสานงานกับสำนักงานบริหารทรัพย์สิน ในการพิจารณาขึ้นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า MJU ทั้งนี้ การขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ควรพิจารณาเฉพาะรายการสินค้าที่จำเป็นที่มหาวิทยาลัยต้องใช้เท่านั้น
๒. ในส่วนของค่าใช้จ่าย เห็นชอบให้ใช้งบประมาณของสำนักงานบริหารทรัพย์สิน ในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า MJU
๓. เห็นชอบให้สำนักงานบริหารทรัพย์สินเป็นผู้ดำเนินการจัดทำของที่ระลึกของมหาวิทยาลัย ตลอดจนสินค้าที่เป็น Logo เครื่องหมาย เพื่อจัดจำหน่าย

คณะกรรมการอำนวยการบริหารทรัพย์สินมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ และให้เสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบให้สำนักงานบริหารทรัพย์สินเป็นผู้ดำเนินการจัดทำของที่ระลึกเฉพาะที่มีการจำหน่ายของมหาวิทยาลัย ตลอดจนสินค้าที่เป็นสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวกับตราสัญลักษณ์ Logo เครื่องหมาย MJU ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

ms

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้สำนักงานบริหารทรัพย์สินเป็นผู้ดำเนินการจัดทำของที่ระลึกเฉพาะที่มีการจำหน่ายของมหาวิทยาลัย ตลอดจนสินค้าที่เป็นสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวกับตราสัญลักษณ์ Logo เครื่องหมายมหาวิทยาลัย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกตกิจ)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ